



Trường Trung Học Cấp 2: Báo cáo về tiến trình

Khu Học Chánh đang thực hiện để mở các trường trung học cấp 2 ở Roseway Heights và Harriet Tubman như là một nỗ lực nhằm cung cấp cho bậc trung học cấp 2 một nền giáo dục công bằng đối với các cộng đồng này. Đây là một nhiệm vụ lớn và phức tạp liên quan đến hàng chục trường học, chương trình học vấn và văn phòng của PPS. Xem tiến trình của một số dự án có liên quan:

Trường Rose City Park

Hiệu trưởng Jeremy Cohen đã chào đón hơn 100 phụ huynh và học sinh đến tham dự buổi Pizza với Vị Hiệu Trưởng Mới vào Thứ Hai, ngày 9 tháng Tư tại Trường Rose City Park. Buổi tổ chức này là cơ hội cho gia đình phụ huynh tìm hiểu thêm về vị hiệu trưởng mới này và cũng để tham quan trường học của con em vào niên học 2018-19, khi trường này trở thành một trường tiểu học.

Trường trung học Roseway Heights

Có hơn 225 người đã đến tham quan trường Roseway Heights do học sinh hướng dẫn, buổi tham quan này đã được tổ chức vào tháng Ba. Tham dự trong buổi tổ chức này có các gia đình phụ huynh của trường Scott, trường Lee, trường Vestal và trường Roseway Heights MG-8, và một vài phụ huynh có con em trong tương lai sẽ là học sinh của trường Roseway Heights.

Buổi họp cộng đồng tiếp theo sẽ được tổ chức vào Thứ Tư, ngày 18 tháng Tư tại Roseway Heights từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30 tối. Sẽ phục vụ bữa ăn tối nhẹ và các dịch vụ thông dịch tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Somali, và dịch vụ giữ trẻ cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên.

Trường Trung Học Harriet Tubman

Công việc vẫn tiếp tục để chuẩn bị cho trường học này được mở cửa vào mùa thu. Hàng rào đã được đặt theo chu vi trường học, và công việc thay mái nhà đang được tiến hành. Thử nghiệm chất lượng không khí đang được hoàn tất do trường đại học Portland State University thực hiện.

Mọi thông tin cập nhật sẽ được đăng ở trang của trường trung học ([middle school page](#)) trong trang web của sở học chánh.

Cập nhật về Pioneer

Sự leo thang về chi phí và những khó khăn về giấy phép của thành phố đã đưa đến sự quyết định của sở học chánh là không dời Pioneer đến các trường Applegate và Rice. Các học sinh Pioneer sẽ ở tại địa điểm hiện nay của các em cho niên học 2018-19.

Chương trình ACCESS Academy

Một nhóm Tư Vấn thuộc chương trình ACCESS bao gồm Phụ Huynh/Giáo Viên/sở học chánh vừa được thành lập với mục đích cố vấn cho ban lãnh đạo của sở học chánh để giúp xác định vị trí cho chương trình này về mặt ngắn hạn và dài hạn.

Nhóm tư vấn này sẽ đưa ra nhiều yếu tố liên quan đến việc quyết định cuối cùng, bao gồm: khả năng của cơ sở vật chất, ranh giới, nhu cầu về chương trình và nhân sự, và các yêu cầu để việc thực hiện được thành công. Nhóm này sẽ cung cấp những hiểu biết chuyên môn của họ nhằm mục đích hình thành một khuyến nghị cho Giám Đốc Sở Học Chánh.